

ĐẢNG BỘ HUYỆN KRÔNG PA  
ĐẢNG ỦY XÃ IA SIOM

\*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ia Siom, ngày ... tháng 02 năm 2019

**BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN**  
**học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**  
**năm 2020**

-----

Họ và tên: **Nay Quyên**; sinh ngày 04/05/1980.

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Ia Siom, Bí thư chi bộ Quân sự.

Đơn vị công tác: xã Ia Siom, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Sinh hoạt tại chi bộ Quân sự.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 1614-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp”; trong năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể say đây:

1. Về thực hiện nội dung chuyên đề 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

- Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công việc, trong quan hệ với Nhân dân.

- “Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân”;

- Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú”;

- Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích

chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; luôn phục tùng sự phân công điều động của tổ chức.

## **2- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.**

### **2.1- Chức vụ Bí thư Đảng ủy:**

Bản thân luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhất là đối với Đảng ủy xã, bản thân xác định rõ trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tổ chức và cấp trên khi cơ quan có những khuyết điểm;

Luôn có ý thức tự giác, chủ động trong việc tự tìm tòi, nghiên cứu các văn bản của cấp trên về việc hướng dẫn thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong công tác Đảng và trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ANQP ở địa phương, luôn chủ động trong việc tự nghiên cứu, tham khảo ý kiến của Thường trực về các văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, xây dựng và báo cáo kịp thời lên cấp trên về tình hình triển khai thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy ở địa phương;

- Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, duy trì tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân để lắng nghe ý kiến; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với các tổ chức và nhân dân.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

### **2.2- Chức vụ Bí thư chi bộ Quân sự:**

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt các hoạt động của chi bộ theo điều lệ Đảng và những nội dung hướng dẫn của cấp trên; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm về QP-QSDP để chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng phù hợp.

- Chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ, chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng và quan tâm công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.

- Chỉ đạo xây dựng, luân phiên lực lượng, huấn luyện, trực SSCĐ; quan tâm lãnh đạo công tác quản lý và đăng ký độ tuổi, công tác tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức QPAN và giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng.

**3- Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.**

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân cũng như cán bộ đảng viên, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm với bản thân về những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tìm tòi các biện pháp khắc phục để đạt kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo;

Luôn lắng nghe ý kiến của quần chúng để rút kinh nghiệm trong công tác và nhiệm vụ được giao; Nâng cao chất lượng trong công tác tự phê bình và phê bình.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng ủy, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

**Xác nhận của Đảng ủy**



**Chu Đức Cần**

**Người đăng ký**

A blue ink signature consisting of a large, stylized initial 'N' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

**Nay Quyên**